

พบเด็กชายยอดกตัญญู เดินเท้า 30 กม. ดูแลยายป่วยไตวาย

นำเสนอเมื่อ : 3 มิ.ย. 2558



ภาพจาก สำนักข่าวไทย

สุขุทัย 2 มิ.ย.-พบเด็กชายกตัญญูวัย 11 ปี เดินเท้าเปล่าไป- กลับจากบ้านสู่โรงพยาบาลระยะทางกว่า 30 กม. เพื่อดูแลยายที่เขารักษาตัว

เรื่องดังกล่าวผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจาก พระมหาดวง อำนาจ พระลูกวัดสุวรรณคาราม (วัดกลาง) ต.เมืองสุวรรณโลก อ.สุวรรณโลก จ.สุโขทัย ว่า ได้พบ ด.ช.กันต์วัฒน์ ยศถา อายุ 11 ปี หรือ น้องดี นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนนุบาลคลองยาง คอยดูแลป้อนข้าวป้อนน้ำยายคือนางยุวน ดีมิตร อายุ 53 ปี ซึ่งป่วยเป็นโรคไตวาย จนทำให้เดินไม่ได้และเป็นแผลกดทับช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ต้องเขาออกโรงพยาบาลเป็นประจำทำให้น้องดีต้องขาดเรียนเพื่อมาดูแลยายและด้วยความยากจนต้องเดินเท้าไป-กลับจากบ้านไปยังโรงพยาบาลกว่า 30 กม. ซึ่งแพทย์ได้ให้ยารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมาเกือบ 2 อาทิตย์แล้ว ซึ่งน้องดีบอกว่าที่ตนเองทำไปเพราะรักยายเนื่องจากยายได้เลี้ยงดูดูแลตนเองมาตั้งแต่แรกเกิดได้เพียง 7 วันเท่านั้นและไม่คอยบ่นเหน้อยที่ต้องคอยดูแลยายเลย

จากการสอบถามนางอรุณี วงศ์เครือ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองยาง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่น้องดีเรียนอยู่ทราบว่า ปกติน้องดี เป็นเด็กนิสัยดีชอบช่วยเหลือคุณครูและเพื่อน จนทุกคนต่างรักใคร่แต่น้องดีและขาดเรียนบ่อยทราบว่า เนื่องจากต้องออกไปดูแลยาย ซึ่งเป็นเด็กกตัญญู ที่น่าทึ่งมีครั้งหนึ่งทางโรงเรียนได้มอบเงินค่าชุดนักเรียนจำนวน 300 บาทให้กับน้องดี แต่น้องดีได้ขอว่าจะเอาเงินจำนวนนี้ไปซื้อข้าวให้ยายกินแทนเนื่องจากที่บ้านไม่มีข้าวสารหุงกิน นางอรุณียังกล่าวอีกว่าหลังจากที่ทางโรงเรียนได้รับทราบถึงปัญหาของน้องดีก็ได้พยายามขอทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือและมอบให้กับน้องดี

จากนั้นผู้สื่อข่าวรวมทั้งน้องดี และ นางอรุณี ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เดินทางเพื่อที่จะไปเยี่ยมบ้านของน้องดี และดูอาการเจ็บป่วยของนางยุวนซึ่งทราบว่าได้ออกจากโรงพยาบาลมารักษาตัวที่บ้านตั้งแต่ช่วงเย็นวานนี้

แต่เมื่อคณะได้จตุรถที่หน้าบ้านปรากฏว่าได้มีเพื่อนบ้านวิ่งมาบอกว่ายายของน้องตี ได้ตายไปแล้วก่อนหน้าไม่ถึง 5 นาที จากนั้นน้องตีได้รับวิ่งเขาไปดูยายที่นอนอยู่บริเวณหน้าบ้านและก้มกราบเท้าพร้อมกับร่ำไห้กับการจากไปของคุณยาย ซึ่งเป็นภาพที่สร้างความเศร้าใจให้กับผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมากสวณศพของนางยวนทางญาติได้นำไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดคลองยาง

สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามประวัติของน้องตีหรือต้องการช่วยเหลือสามารถโทรสอบถามได้ที่หมายเลข 081-973-1425 ซึ่งเป็นเบอร์โทรศัพท์ของนางอรุณี ผอ.โรงเรียนบ้านคลองยาง .

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ - [สำนักข่าวไทย](#)